

— Huyện loại ba, bao gồm các huyện có diện tích đất canh tác nông nghiệp, diện tích đất lâm nghiệp; có số dân và có giá trị tổng sản lượng dưới các mức quy định của huyện loại một, huyện loại hai trên đây.

Những điểm cần lưu ý khi tiến hành phân loại huyện :

— Trong 3 tiêu chuẩn để làm căn cứ cho việc phân loại huyện thì diện tích đất đai và mật độ dân số là tiêu chuẩn chủ yếu.

— Khi tính giá trị tổng sản lượng, thì không tính giá trị tổng sản lượng của các đơn vị sản xuất — kinh doanh của tỉnh, thành phố hoặc của trung ương, đóng trên địa bàn huyện.

3. Căn cứ vào biên chế quản lý Nhà nước đã quy định cho từng loại huyện, căn cứ vào số lượng cán bộ, nhân viên hiện có của huyện và số cán bộ của trên dự kiến tăng cường cho huyện, mà phân bổ cho các ban chuyên môn của huyện, theo hướng là gọn, nhẹ, và có hiệu lực; nơi nào thừa thì điều chỉnh, sắp xếp hợp lý, nơi nào thiếu thì điều động bổ sung, nếu chưa có cán bộ thì bổ sung dần.

4. Đối với biên chế quản lý Nhà nước của một số cơ quan chuyên môn quản lý theo hệ thống ngành từ trung ương đến huyện thì đề nghị các ngành chủ quản của trung ương cần nghiên cứu, phân bổ lại cho phù hợp với từng loại huyện.

Đề nghị các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có kế hoạch cụ thể để hướng dẫn cho các Ủy ban nhân dân thực hiện việc phân loại huyện và báo cáo kết quả lên Phủ thủ tướng (Ban tổ chức của Chính phủ) vào quý IV năm 1978.

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 1978

K.T. Trưởng ban Ban tổ chức của Chính phủ

Phó trưởng ban

NGUYỄN ĐIỀU

CHỈ THỊ của Thủ tướng Chính phủ số 420-TTg ngày 17-8-1978 về việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu sửa đổi và bổ sung các chính sách, chế độ quản lý kinh tế.

Tiếp theo quyết định số 126-TTg ngày 24-2-1978 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức nghiên cứu việc sửa đổi và bổ sung các chính sách, chế độ quản lý kinh tế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ và cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ lưu ý thực hiện các vấn đề sau đây :

LawSoft * Tel: +84-8-3845 6684 * www.ThuVienPhapLuat.com

1. Các ngành đều đã triển khai việc nghiên cứu sửa đổi và bổ sung các chính sách, chế độ quản lý kinh tế. Nhưng nhìn chung công việc tiến hành chậm so với yêu cầu của công tác quản lý.

Các ngành cần kiểm điểm việc thực hiện quyết định số 126-TTg, và trong tháng 8 năm 1978 phải gửi báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Viện nghiên cứu quản lý kinh tế về:

— Kết quả việc nghiên cứu, sửa đổi và bổ sung các chính sách, chế độ quản lý kinh tế của ngành mình ;

— Chương trình tiến hành công việc này trong quý III và quý IV năm 1978 của ngành.

2. Từng ngành soát xét lại các chế độ công tác, các thủ tục công tác của ngành xem có những gì bất hợp lý (gây ra nhiều giấy tờ, làm phiền hà mọi người liên quan, làm chậm trễ công việc...) và sửa đổi ngay, không được dề dầy dũa mãi.

3. Từng ngành báo cáo và kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ những chế độ công tác, thủ tục công tác nào của Nhà nước hoặc của các ngành khác mà thấy là không hợp lý (nói rõ các lý do) và kiến nghị sửa đổi, nếu có.

Các kiến nghị này cần gửi về Văn phòng Phủ thủ tướng. Viện nghiên cứu quản lý kinh tế và ngành chủ quản.

Nghiên cứu sửa đổi và bổ sung các chính sách, chế độ quản lý kinh tế là công việc phức tạp và khó khăn, đòi hỏi phải kiên trì và tỉ mỉ, chu đáo. Trong tình hình mới hiện nay, từng đồng chí Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ phải quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác này, mà không được khoán trắng cho cán bộ cấp dưới.

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 1978

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

LÊ THANH NGHỊ